



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
ที่มหาวิทยาลัยออกไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการคัดเลือกจะไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการคัดเลือกเว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าคัดเลือกได้
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือก
ตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวกับการ
การปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๕. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ตำแหน่งที่ ๓ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่สอบ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๐๑๐๐๑	นางปฎิมากร จันทร์พริ้ม	